

Số: 330 /BC-UBND

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện Công văn số 293/TTCP-C.II ngày 03/11/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc rà soát, báo cáo danh sách kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả giải quyết cụ thể như sau:

Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh là 09 vụ việc, trong đó:

- Các vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương 02 vụ: Đã giải quyết theo thẩm quyền 01 vụ; đang xem xét, giải quyết 01 vụ, gồm:

+ Vụ việc của các hộ tiêu thương Chợ tạm Buôn Ma Thuột: Thanh tra Chính phủ đã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

+ Vụ việc của các hộ dân khiếu nại, kiến nghị đối với các Công ty TNHH MTV Cà phê trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Ktur, Chư Quynh, Ea H'Nin...): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xem xét, giải quyết.

- Các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh 07 vụ: UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, gồm:

+ Vụ việc khiếu nại của 76 hộ dân xã Ea Hu, xã Ea Ning, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin.

+ Vụ khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của 31 hộ nhận khoán với Công ty TNHH hai thành viên cà phê Cư Pul huyện Krông Pắc.

+ Vụ khiếu nại của 05 hộ dân trú tại buôn Puăn B, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc.

+ Vụ khiếu nại của 05 hộ dân (H'Đrer, Niê Kdăm, Y Liết Niê, Phong Niê, Y Bích Niê, Y Klut) đại diện 18 hộ dân, trú tại Buôn Bling, xã Ea Kpăm, huyện Cư M'gar.

+ Các hộ dân: Nguyễn Ngọc Thơi, Y Kham Kson, Y Thiên Ê Ban, Phạm Hồng Thái, trú tại thị trấn Ea Súp (Đại diện cho 96 hộ dân).

+ Vụ việc của các hộ dân: Nguyễn Thị Thương, Nông Thị Nghĩa, Trần Văn Quyết, Y Bhong Niê, H'Moan Niê (đại diện cho 17 công dân xã Ea Hồ, Ea Đăk, Tam Giang, huyện Krông Năng).

+ Vụ khiếu nại của các hộ dân nhận khoán tại Công ty TNHH một thành viên cà phê Phước An, huyện Krông Pắc.

(Kết quả giải quyết các vụ việc có bảng thống kê chi tiết kèm theo)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk báo cáo Thanh tra Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Nơi nhận: *uh*

- Văn phòng Chính phủ;
 - Thanh tra Chính phủ;
 - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
 - CT, các PCT UBND tỉnh;
 - Ban Nội chính Tỉnh ủy;
 - CVP, PCVP UBND tỉnh (đ/c Dũng);
 - Thanh tra tỉnh;
 - Lưu: VT, TH, NC (ĐH.20b).
- (báo cáo).



Võ Văn Cảnh

THÔNG KÊ VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐÔNG NGƯỜI, PHỨC TẠP
(Kèm theo Báo cáo số: 330 /BC-UBND ngày 19 /12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Họ, tên và địa chỉ người khiếu nại, tố cáo	Nội dung khiếu nại, tố cáo	Kết quả giải quyết của các cấp (nêu CQ giải quyết, số, ngày của văn bản GQ)	Diễn biến vụ việc đến thời điểm hiện nay và kiến nghị, đề xuất xử lý tiếp theo
I	CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG			
01	Vụ việc khiếu nại của 322 hộ (nay còn 263 hộ) tiểu thương Chợ tạm Buôn Ma Thuột	Khiếu nại Quyết định số 3278/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh về mức phí khu B chợ Buôn Ma Thuột; yêu cầu Công ty chợ Buôn Ma Thuột phải tổ chức bóc thăm công bằng, ưu tiên cho những hộ tiểu thương đã từng kinh doanh tại chợ cũ; thẩm định, kiểm toán lại chi phí đầu tư khu B chợ Buôn Ma Thuột; Công ty tính giá cho thuê quây, sạp, phương thức chọn lô, thời hạn cho thuê, kinh phí làm quây, sạp không công khai, bố trí quây, sạp không hợp lý; Làm rõ hình thức đầu tư BO; làm rõ số tiền 111 tỷ ngân sách của UBND tỉnh giao cho nhà đầu tư giải phóng mặt bằng.	<p>- Ngày 10/01/2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết số 72/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của 322 tiểu thương chợ tạm Buôn Ma Thuột, với nội dung: “Không chấp nhận Đơn khiếu nại của 322 hộ tiểu thương chợ tạm Buôn Ma Thuột khiếu nại đối với Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt mức thu phí tại khu B chợ Buôn Ma Thuột”.</p> <p>+ Ngày 31/8/2015 UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác liên ngành 1357 để kiểm tra, rà soát và trả lời cho các tiểu thương về kết quả xác minh, kết quả không đồng ý với các nội dung kiến nghị, khiếu nại của các hộ tiểu thương.</p> <p>- Ngày 28/6/2016, Đoàn Thanh tra liên ngành của Chính phủ được thành lập theo Quyết định số 1399/QĐ-TTCT-PT ngày 3/6/2016 của Tổng thanh tra Chính phủ do Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thanh tra toàn diện đối với dự án xây dựng chợ BMT kiến nghị phương án xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, kiến nghị của các hộ tiểu thương theo quy định.</p> <p>- Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận số 1240/LK-TTCT ngày 19/5/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ về dự án đầu tư, xây dựng Chợ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột và Công văn số 7621/VPCP-VI ngày 12/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về xử lý sau thanh tra Dự án đầu tư xây dựng chợ Buôn Ma Thuột.</p>	<p>- Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6457/KH-UBND ngày 16/8/2017 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ.</p> <p>- Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Thanh tra Chính phủ.</p>
02	Vụ việc của các hộ dân khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đối với các Công ty TNHH MTV Cà phê trên địa bàn	Khiếu nại, kiến nghị, phản ánh các vi phạm về quy định cơ chế giao khoán và quản lý đất đai đối với các Công ty TNHH MTV Cà phê trên địa bàn huyện Cư Kiun.	Nội dung vụ việc đã được Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý tại Kết luận số 221/KL-T.Tr ngày 25/4/2015 “Về việc Kết luận thanh tra các nội dung liên quan đến đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về việc giao khoán đất	Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm xem xét giải quyết.

	huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Ktur, Chư Quỳnh, Ea H'Nin...)		nông nghiệp tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cà Phê Việt Nam có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk"; tuy nhiên, các hộ dân không đồng ý và đang có đơn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị xem xét lại Kết luận số 221/KL-T.Tr ngày 25/4/2015 của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.	
II	CÁC VỤ VIỆC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH			
01	Vụ việc Khiếu nại của 76 hộ dân xã Ea Hu, xã Ea Ning, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin	Đề nghị UBND huyện Cư Kuin đền bù, hỗ trợ khi nhà nước thực hiện công trình nâng cấp đập Thăng Lợi, xã Ea Hu.	<p>- Vụ việc đã được Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin thụ lý, ban hành các Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công dân không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND huyện và đã có khiếu nại gửi Chủ tịch UBND tỉnh.</p> <p>Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, qua xem xét tình hình thực tế và trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường; ngày 31/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 6903/UBND-NNMT "Về việc áp dụng hình thức hỗ trợ khác cho các hộ dân có đất nằm trong lòng hồ đập Thăng Lợi, huyện Cư Kuin", theo đó giao UBND huyện Cư Kuin kiểm tra, rà soát, lập phương án tính toán hỗ trợ cho các hộ dân, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.</p> <p>- Ngày 20/01/2017, UBND huyện Cư Kuin có Báo cáo số 07/BC-UBND ngày 20/01/2017 về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Công văn số 6903/UBND-NNMT ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh.</p> <p>- Ngày 26/9/2017, Sở TNMT có Công văn số 1923/STNMT-TTr, với nội dung: Kiến nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương sau khi UBND huyện Cư Kuin xây dựng phương án hỗ trợ cho các hộ dân, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết lần hai theo quy định của pháp luật.</p> <p>- Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh có Công văn số 197/BC-UBND về việc xử lý đơn của các hộ dân.</p> <p>Ngày 23/10/2017, UBND huyện Cư Kuin có Báo cáo số 197/BC-UBND về kết quả kiểm tra, xem xét nội dung đơn của các hộ dân xã Ea Hu, xã Ea Ning, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin.</p> <p>- Ngày 30/10/2017, UBND huyện Cư Kuin có Quyết định số 2298/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án hỗ trợ khác cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi nâng cấp đập thăng lợi Ea Hu.</p>	UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định.
02	Vụ khiếu kiện của 31 hộ nhận khoán với Công ty TNHH hai thành viên Cư Pul huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.	Khiếu nại, kiến nghị liên quan đến Hợp đồng giao khoán giữa các hộ dân với Công ty TNHH MTV cà phê Cư Pul.	<p>- Ngày 09/6/2004, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 777/QĐ-UB về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Xuân và 17 công nhân ở Nông trường cà phê Cư Pul.</p> <p>- Ngày 18/3/2005, Thanh tra Chính phủ ban hành Báo cáo số 737/TTCP-BC về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số</p>	- UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

			<p>công nhân Nông trường cà phê Cư Pul.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày 11/9/2013, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kết luận số 6283/UBND-NC về việc giải quyết đơn tố cáo của một số công dân đối với ông Lê Ngọc Hạ - Giám đốc Công ty TNHH MTV cà phê Cư Pul. - Ngày 18/6/2015 Chủ tịch UBND tỉnh có Kết luận số 4284/KL-UBND về việc kiểm tra, rà soát đơn của công dân tại Công ty TNHH MTV cà phê Cư Pul. - Ngày 26/5/2016, UBND tỉnh có Công văn số 4066/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Kết luận số 229/KL-TTCTP ngày 26/02/2016 của Thanh tra Chính phủ, giao cho Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm vụ việc. Ngày 27/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5830/UBND-NC về việc giao Thanh tra tỉnh kiểm tra rà soát các nội dung kiến nghị của các hộ nhận khoán tại Công ty TNHH HTV cà phê Cư Pul. - Ngày 16/8/2016, Thanh tra tỉnh có Báo cáo số 38/BC-TTtr về kết quả kiểm tra, rà soát việc KN, kiến nghị của các hộ nhận khoán Công ty TNHH HTV Cà phê Cư Pul. - Ngày 06/9/2016, Thanh tra tỉnh có Báo cáo số 45/BC-TTtr về kết quả thực hiện Thông báo Kết luận số 168/TB-UBND ngày 22/8/2016 của đồng chí Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. - Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại với các hộ dân nhận khoán Công ty TNHH Hai thành viên Cà phê Cư Pul. Tuy nhiên, kết thúc cuộc đối thoại, các hộ dân nhận khoán của Công ty TNHH HTV cà phê Cư Pul không ký vào Biên bản đối thoại. 	
03	Vụ khiếu nại của 05 hộ dân trú tại buôn Puăn B, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.	<p>Năm 1992, UBND huyện chủ trương xây dựng cụm kinh tế kỹ thuật km 42, Quốc lộ 26 trên địa bàn xã Ea Phê, trong thời gian chờ phê duyệt chủ trương, UBND xã Ea Phê đã triển khai thu hồi đất của ông Vũ Bình sau đó san ủi phân lô bán cho các hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số, gồm: (ông YKlep Ayun, Y Tâm Bkrông, Y Kô Ayun, Y Blol Bkrông, Y Blur Mlô) năm 2003 – 2004, UBND huyện đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân nêu trên nhưng đã xảy ra tranh chấp đất đai giữa ông Vũ Bình và các hộ dân vì vậy công tác bàn giao đất không thực hiện được, các hộ dân đã làm đơn khởi kiện ông Vũ Bình lên Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc và Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk; tại bản án sơ thẩm số 34/2012/DS-ST ngày 14/9/2012 của Tòa án nhân dân Huyện</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tại cuộc họp ngày 14/7/2016, UBND huyện (đồng chí Trần Quốc Vĩnh, PCT UBND huyện chủ trì) giao UBND xã Ea Phê xem xét việc trả lại tiền cho các hộ dân và làm thủ tục đề nghị UBND huyện hủy bỏ giấy CNQSD đất. - Ngày 27/4/2017, UBND huyện Krông Pắc ban hành Công văn số 363/UBND-VP về việc xử lý Báo cáo số 69/BC-UBND, ngày 03/11/2016 của UBND xã Ea Phê. Trong đó: + Giao UBND xã Ea Phê lập phương án bồi thường cho các hộ dân đã nộp tiền san ủi mặt bằng cụm kinh tế - kỹ thuật km 42. + Giao phòng Tài chính – Kế hoạch hỗ trợ, hướng dẫn UBND xã Ea Phê xử lý những vướng mắc về việc xác định đơn giá, trượt giá trong việc lập phương án bồi thường đối với các hộ dân đã nộp tiền san ủi mặt bằng cụm kinh tế - kỹ thuật km 42. Hiện UBND xã Ea Phê đang làm tờ trình xin kinh phí để bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân. - Ngày 15/8/2017, Ban Tiếp công dân huyện Krông Pắc tiếp 	UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Krông Pắc xem xét giải quyết các nội dung khiếu kiện của công dân để sớm ổn định tình hình.

		<p>Krông Pắc và phúc thẩm số 41/2013/DS-PT, ngày 04/3/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk bác đơn khởi kiện của các hộ dân, xử cho ông Vũ Bình thắng kiện và tuyên hủy giá trị pháp lý đối với các giấy chứng nhận QSDĐ mà UBND huyện Krông Pắc đã cấp cho các hộ dân. Sau khi bản án có hiệu lực, các hộ dân đã gửi đơn kiến nghị UBND xã Ea Phê và UBND huyện Krông Pắc cấp cho các hộ dân nêu trên mỗi hộ một lô đất thổ cư khác hoặc một số diện tích đất nông nghiệp tương đương, trường hợp không giải quyết được thì trả lại tiền cho các hộ dân bằng giá trị 01 lô đất theo giá hiện hành.</p>	<p>và nhận đơn kiến nghị của ông Y Kalep Ayün và 05 hộ dân với nội dung: Không đồng ý phương án hỗ trợ của UBND xã EA Phê vì mức hỗ trợ quá thấp.</p> <p>- Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.</p>	
04	<p>Vụ khiếu nại của 05 hộ dân (H'Đrer, Niê Kdăm, Y Liết Niê, Phong Niê, Y Bích Niê, Y Klut) đại diện 18 hộ dân, trú tại Buôn Bling, xã Ea Kpăm, huyện Cư M'gar</p>	<p>Khiếu nại Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 21/10/2008 của UBND tỉnh về việc cho Nông trường cao su Cư M'Gar thuê 17.752.447 m² đất tại Gãy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 434861 chồng lên phần diện tích đất của 18 hộ dân tại Buôn Bling, xã Ea Kpăm, huyện Cư M'Gar.</p>	<p>Ngày 08/9/2016, UBND tỉnh có Công văn số 7116/UBND-NNMT về việc xử lý đơn kiến nghị của ông Y Luôm Êban. Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk, UBND huyện Cư M'Gar và các đơn vị có liên quan thẩm tra, xác minh làm rõ ý kiến của đồng chí Phó Tổng giám đốc liên hiệp các xí nghiệp Cao su Đắk Lắk Huỳnh Văn Khiết về mô hình Ama Bei – Cư Bao ghi trong đơn xin hợp đồng liên kết trồng cao su xen cà phê năm 1990 của ông Y Rai Niê Kdăm và ông Y Bih Mlô Duôn Du; xác minh danh sách các hộ có đất rẫy để trồng cao su tại Buôn Bling, xã Ea Kpăm, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk có vay vốn của Liên hiệp các xí nghiệp cao su Đắk Lắk, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết vụ việc theo đúng trình tự quy định của pháp luật, xong trước ngày 27/9/2016.</p> <p>Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh có Công văn số 8871/UBND-NNMT giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm tra, xác minh 02 nội dung: Làm rõ mô hình Ama Bei – Cư Bao; xác minh danh sách 18 hộ có đất rẫy để trồng cao su tại Buôn Bling, xã Ea Kpăm, huyện Cư M'Gar.</p> <p>Ngày 23/7/2017, UBND tỉnh có Công văn số 2084/UBND-NNMT, Giao:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Công an tỉnh giám định hồ sơ liên quan đến nội dung khiếu nại của ông Y Luôm Êban, Y Bih Mlô Duôn Du và các hộ dân tại Buôn Bling, xã Ea Kpăm, huyện Cư M'Gar. + Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu thập, cung cấp cho Công an tỉnh hồ sơ, tài liệu, nội dung đề nghị giám định theo quy định của pháp luật. <p>- Ngày 06/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 755/BC-STNMT về kết quả xác minh nội dung đơn kiến nghị của 18 hộ dân buôn Bling, xã Ea Kpam, huyện Cư</p>	<p>UBND tỉnh đang xem xét, xử lý Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định.</p>

			M'Gar, với kết quả là: Nội dung 18 hộ dân buôn Bling đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh GCNQSD đất đã cấp cho Nông trường Cao su Cư M'Gar trừ đi diện tích 46,1 ha cao su để trả lại cho các hộ là không có cơ sở giải quyết.	
05	Các hộ dân: Nguyễn Ngọc Thôi, Y Kham Kson, Y Thiên Ê Ban, Phạm Hồng Thái, trú tại thị trấn Ea Súp. (Đại diện cho 96 hộ dân)	Khiếu nại công ty Cao su Phước Hòa phá hoại tài sản của dân, không bồi thường chi phí khai hoang và hoa màu khi thu hồi đất.	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 23/9/2016 UBND tỉnh có Công văn số 7576/UBND-NNMT, giao Giám đốc Sở TN và MT chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương có liên quan xem xét, kiểm tra nội dung đơn kiến nghị của các hộ dân hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. - Ngày 23/11/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 765/BC-STNMT. - Ngày 08/12/2016, UBND tỉnh có Công văn số 9911/UBND-NNMT: Chỉ đạo UBND huyện Ea Súp, Công ty CP Cao su Phước Hòa với các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> + Đối với nội dung đơn của 96 hộ dân đề nghị Công ty Cao su Phước Hòa bồi thường, hỗ trợ công khai phá và hoa màu, tài sản trên đất: UBND tỉnh giao cho UBND huyện tiếp tục phối hợp với Công ty để giải quyết. + Diện tích 250 ha đất UBND tỉnh đã cho Công ty CP Cao su Phước Hòa thuê, các hộ dân đề nghị giao cho địa phương quản lý và cấp GCNQSD đất cho các hộ: Giao cho UBND huyện tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân; chỉ đạo UBND xã Ea Lê, Cư M' Lan, Ea Rốc, Cư Kbang và thị trấn Ea Súp rà soát, thông kê diện tích đất ở, đất sản xuất, tổ chức xác minh làm rõ 96 hộ dân là dân di cư tự do hay đã sinh sống ổn định tại địa phương, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý; Đề nghị Công ty phối hợp với các xã có liên quan kiểm tra, thông kê diện tích đất các hộ dân đã lấn chiếm, báo cáo UBND huyện tổ chức thu hồi theo quy định. Đối với diện tích đất các hộ đã lấn chiếm sử dụng mà Công ty không có nhu cầu sử dụng thì tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định. + Đối với diện tích 250 ha đất UBND tỉnh đã cho Công ty CP Cao su Phước Hòa thuê - Ngày 18/7/2017, UBND tỉnh có Công văn số 5571/UBND-NN&MT, yêu cầu UBND huyện Ea Súp, Công ty CP Cao su Phước Hòa thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9911/UBND-NNMT ngày 08/12/2016. - Ngày 04/10/2017, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ea Súp có Báo cáo số 48/BC-CNTTPTQĐ về tiến độ thực hiện việc đo đạc để thực hiện công tác BTGPMB tại vùng dự án Công ty CP Cao su Phước Hòa. 	UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết theo quy định.
06	Vụ việc của các hộ dân: Nguyễn Thị Thương, Nông Thị Nghĩa, Trần Văn Quyết, Y Bhong Niê, H'Moan Niê (đại diện cho 17 công dân xã	Kiến nghị về những sai phạm thi công chức cấp xã tại huyện Krông Năng.	- Ngày 14/4/2017, UBND tỉnh có Công văn số 2556/UBND-TH về việc xử lý đơn tập thể của các công dân tại huyện Krông Năng. Theo đó, giao Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng căn cứ chỉ đạo của HĐND tỉnh, nội dung các đơn, các quy định của pháp luật liên quan và	UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết dứt điểm.

	huyện Krông Năng.		<p>chức năng, nhiệm vụ được giao để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung về việc lộ đề thi trước khi thi thi cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ. - Đối với một số đơn kiến nghị tập thể liên quan đến nội dung tuyển dụng công chức cấp xã do các cơ quan đơn vị chuyển đơn, UBND huyện Krông Năng đã xem xét, giải quyết và ban hành các văn bản trả lời gửi đến những người có Đơn kiến nghị và gửi đơn vị chuyển đơn kiến nghị đúng theo quy định. 	
07	Vụ khiếu nại của các hộ dân nhận khoán tại Công ty TNHH một thành viên cà phê Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.	<p>Theo báo cáo ngày 04/5/2016 của Công ty TNHH một thành viên cà phê Phước An: Vụ việc khiếu nại phát sinh do việc chậm trễ trong thực hiện dịch vụ tưới nước lần đầu niên vụ cà phê 2015 – 2016 tại một số lô cà phê giao khoán thuộc Xí nghiệp cà phê An Thuận, xã Cư Né, huyện Krông Búk, nên tháng 4/2016, 41 hộ dân nhận khoán đã viết đơn gửi đến Công ty TNHH một thành viên cà phê Phước An yêu cầu giải quyết việc Công ty tưới nước không đúng thời điểm gây thiệt hại sản lượng cà phê niên vụ 2015 – 2016.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 26/5/2017 UBND tỉnh đã có công văn số 3995/UBND –NN&MT về việc xử lý báo cáo số 32-2017/BC-CTPA ngày 18/5/2017 của Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An trong đó giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện Krông Búk, Krông Pắc xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An. - Ngày 01/6/2017, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 173/TTr-NVI về việc trả lời ý kiến và kiến nghị của cử tri: <ul style="list-style-type: none"> + Công ty đã tổ chức tưới nước vụ 2017 – 2018 theo đúng chu kỳ và đảm bảo đủ nước tưới cho 100% diện tích giao khoán của công ty. Các hộ nhận khoán đã thực hiện kiểm tra và ký nghiệm thu tưới. + Đối với 07 hộ nhận khoán, công ty đã gửi đơn ra Tòa án. Ngày 16/5/2017 Công ty, UBND xã Cư Né cùng cán bộ TAND huyện Krông Búk trực tiếp đến từng hộ để gửi giấy triệu tập nhưng các hộ nhận khoán không nhận và tập trung đông người có những phát ngôn xúc phạm đến những người tham gia. - Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh có Công văn số 7759/UBND-NNMT, Giao Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, xử lý đơn của các hộ dân. - Ngày 20/10/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT có Báo cáo số 304/BC-SNN về kết quả kiểm tra, xem xét đơn của các hộ dân nhận khoán vườn cây cà phê với Công ty CP Cà phê Phước An: Kiến nghị UBND tỉnh với các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> + Chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty CP Cà phê Phước An: Tiếp tục làm việc với các hộ nhận khoán, trả lời đơn kiến nghị của các hộ dân nhận khoán một cách cụ thể, rõ ràng. + Đối với nội dung đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi diện tích đất Công ty đang quản lý để cho các hộ nhận khoán được thuê lại; xem xét cho chúng tôi được thuê đất nông nghiệp lâu dài để canh tác cây sầu riêng nâng cao thu nhập. <p>Nội dung đề nghị của các hộ dân UBND tỉnh không xem xét, giải quyết được.</p>	<p>UBND tỉnh đang xem xét, xử lý Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết theo quy định.</p>